



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำนิยม : อูทิศตน รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำบริการ
ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานประจำวันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ประชุมซักซ้อมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี



เวลา ๐๙.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมาย น.ส.สมจิตร ตั้งจิตรวรงค์ ทน.กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย นายจาร์วัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน สรุปดังนี้ การประเมินผู้บังคับบัญชา (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้ประเมินประกอบด้วย รองผู้ว่าฯ (๒) หัวหน้าส่วนราชการ (๓๓) และนายอำเภอ (๘) รวม ๔๓ ราย โดยกรอกประเด็นคำถามผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล



เวลา ๑๐.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายนิกร ตูต้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพะยูนวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจาร์วัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ๒ เรื่อง คือ การฝึกซ้อมแผนบันได และ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การใช้ถังเคมีดับเพลิงขั้นต้น และการใช้แก๊สทุ้งต้ม และการใช้แก๊สทุ้งต้ม เป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ

ประชุมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑



เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อรับทราบสถานการณ์การขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชน และหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ใน ๘ ประเด็น คือ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน บ้านมั่นคง ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ภัยพิบัติ เศรษฐกิจและทุน และทรัพยากร/ประมง